
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
สรุปข่าวประจ าวันที่ 6 พ.ย. 66  

ส่ือสิ่งพิมพ์      
- คอลัมน์ข่าวสั้นทันโลก อ้าง จนท.ป่าไม้ตุ๋น (ไทยรัฐ 5 พ.ย. 66 หน้า 11) 
- งานประกวดสิ่งประดิษฐ์ที่อินโดนีเซีย (ไทยรัฐ 5 พ.ย. 66 หน้า 9)  
 
สื่อออนไลน์  
- กรมป่าไม้ รับ “ผ้ากฐินพระราชทาน พร้อมบริวารพระกฐิน (เรื่องจริงผ่านเลนส์ ออนไลน์ 4 พ.ย. 66) 
https://xn--72cac3eaq9bcv5cya9dxa1bzjl0kh6f.com/archives/468249 
- รัฐบาลทุ่มงบฯ 2 พันล้านบาทสร้างฝายชะลอน ้าแก้เบ็ดเสร็จน ้าท่วม-น ้าแล้ง (บ้านเมือง 4 พ.ย. 66) 
www.banmuang.co.th/news/politic/353320 
- 5 ปีที่รอคอย..กฎหมายอากาศสะอาดไทยก้าลังจะเกิดได้จริง (กรุงเทพธุรกิจ 6 พ.ย. 66) 
www.bangkokbiznews.com/lifestyle/judprakai/1096942 
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เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายสงคราม ขาวสะอาดผู้อ านวยการ ส านักจัดการทรัพยากรป่า
ไม้ ที่ 3 สาขาแพร่ กล่าวว่า วนันี้ นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายอ านาจ สุสุทธิ 
ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ เข้ารับผ้าพระกฐินพระราชทาน และบริวารพระกฐิน 
ประจ าปีพุทธศักราช 2566 ตามท่ีกรมป่าไม้ขอพระราชาทนไปทอดถวาย ยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดพระบาทม่ิง
เมืองวรวิหาร พระอารามหลวง อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ซึ่งก าหนดจัดพิธีระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 
2566 โดยมีนางสาวจิรภา จิตคงสง ผู้อ านวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ส านักบริหารกลาง 
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วม 

 

  

และจากนั้นได้น าผ้าพระกฐินพระราชทาน มาวางบนพานแว่นฟ้า หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และ
พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมอนุโมทนาและร่วมท าบุญถวายพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
ประจ าปี 2566 กับกรมป่าไม้ โดยสามารถร่วมท าได้ที่ได้  
ณ ตู้รับเงินท าบุญ หรือ สแกนคิวอาโค้ด ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทานกรมป่าไม้” ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) สาขาพหลโยธิน 39 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 039-0-47979-9 ที่ตู้รับเงินท าบุญได้
โดยตรง 
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รฐับาลขานรบัวฒุิสภาหนนุ “สรา้งฝายชะลอน า้แกนดนิซีเมนต”์ แกเ้บด็เสรจ็น า้ทว่ม-น า้แลง้ ดา้น “รอง

นายกฯสมศกัดิ”์ จดังบฯน ารอ่ง 2 พนัลา้นบาท มอบ อปท.เป็นแมง่านลยุสรา้งเรง่ดว่น มั่นใจชว่ยแกปั้ญหา 

“เอลนีโญ-ลานีญา” ไดแ้น ่แถมชว่ยจดัสรรน า้เพ่ือการอปุโภคบริโภคและการเกษตรไดค้รอบคลมุทกุมิติ 

เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2566 ท่ีผา่นมา นายสงัศิต พิรยิะรงัสรรค ์ประธานคณะกรรมาธิการการแกปั้ญหา

ความยากจนและลดความเหล่ือมล า้ วฒุิสภา พรอ้มดว้ยนายอภิชาต ิโตดลิกเวชช ์รองประธาน

คณะกรรมาธิการ ไดเ้ขา้พบนายสมศกัดิ ์เทพสทิุน รองนายกรฐัมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการ

ทรพัยากรน า้แหง่ชาติ (กนช.) เพ่ือหารือการขบัเคล่ือนการแกปั้ญหาความยากจนดว้ยกลยทุธก์ารสรา้งฝาย

ชะลอน า้แกนดนิซีเมนต ์ณ ตกึบญัชาการ 1 ท าเนียบรฐับาล โดยมี นายวิสทุธ์ิ ไชยณรุณ ประธาน

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรพรรคเพ่ือไทย เขา้รว่มหารือในครัง้นีด้ว้ย 

นายสมศกัดิ ์เทพสทิุน รองนายกรฐัมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการทรพัยากรน า้แหง่ชาต ิ(กนช.) 

กลา่วในการหารือว่า ฝายชะลอน า้แกนดนิซีเมนตซ์ึ่งหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งรว่มกนัก าหนดแบบเสรจ็แลว้ แต่

ราคาการก่อสรา้งคอ่นขา้งสงู เพราะหนว่ยงานราชการท่ีรว่มกนัออกแบบตอ้งการมาตรฐานท่ีสงูเพ่ือเพิ่ม

ความแข็งแรงคงทนมากยิ่งขึน้ ซึ่งจะของบประมาณในสว่นนี ้2,000 ลา้นบาท ซึ่งเป็นงบประมาณรายจา่ย

ประจ าปี 2567 และหนว่ยงานท่ีจะท าโครงการเพ่ือขอใชง้บประมาณดงักลา่วจะเป็นเทศบาลต าบล และ
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องคก์ารบรหิารสว่นต าบล ซึ่งอาจจะมีการขอยกเวน้การพิจารณาตามขัน้ตอนปกตเิพ่ือใหส้ามารถ

ด าเนินการไดอ้ยา่งรวดเรว็ อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากเป็นโครงการท่ีมีความจ าเป็นเรง่ดว่นและเป็น

งบประมาณจ านวนไมม่าก ตอ้งใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน (อปท.) ท่ีมีความตอ้งการและมีความพรอ้ม

ในการสง่ขอ้มลูโครงการเขา้มาก่อน และเน่ืองจากเป็นโครงการท่ีมีความจ าเป็นเรง่ดว่น ในเบือ้งตน้จงึไดมี้

แบบและประมาณราคาของฝายชะลอน า้แกนดนิซีเมนต ์อาจแบง่เป็น 3 ขนาด คือ 5 ,10 และ 15 เมตร 

เป็นตน้ 

ขณะท่ีนายสงัศิต พิรยิะรงัสรรค ์ประธานคณะกรรมาธิการฯ เสนอวา่ การสรา้งฝายชะลอน า้แกนดนิซีเมนต์

จากงบประมาณดงักลา่ว ควรเนน้สรา้งในพืน้ท่ีตน้น า้ เชน่ ภาคเหนือตอนบนและภาคอีสาน เพ่ือเป็นการดกั 

กกั เก็บ ชะลอน า้ท่ีจะไหลบา่ลงสูภ่าคกลาง 

ทัง้นีน้ายสงัศิต พิรยิะรงัสรรค ์ประธานคณะกรรมาธิการฯ และนายอภิชาต ิโตดลิกเวชช ์รองประธาน

คณะกรรมาธิการ เสนอขอ้เท็จจรงิดงันี ้1.การก าหนดแบบและประมาณราคาฝายชะลอน า้แกนดนิซีเมนต์

ไว ้3 ขนาดดงักลา่ว อาจจะไมส่อดคลอ้งกบัการด าเนินการสรา้งฝายชะลอน า้แกนดนิซีเมนตใ์นพืน้ท่ีจรงิ 

เชน่ บางพืน้ท่ีอาจจะมีการสรา้งฝายท่ีมีความยาว 13 เมตร หรือความสงูของสนัฝายมากกวา่ 1 เมตร เป็น

ตน้ จงึควรเขียนก าหนดในตอนทา้ยของแตล่ะแบบวา่ “ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสภาพภมูิ

ประเทศในพืน้ท่ีนัน้” เพ่ือความยืดหยุ่นในการด าเนินการสรา้งฝายชะลอน า้แกนดนิซีเมนตใ์นพืน้ท่ีท่ีมีความ

แตกตา่งกนั โดยนายสมศกัดิ ์เทพสทิุน รองนายกรฐัมนตรี เห็นวา่เน่ืองจากเป็นโครงการท่ีมีความจ าเป็น

เรง่ดว่น ควรสรา้งฝายชะลอน า้แกนดนิซีเมนตต์ามแบบทัง้ 3 ขนาดดงักลา่วขา้งตน้ไปก่อน เพ่ือเป็นการ

ปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ อนัเน่ืองมาจากปรากฏการณเ์อลนีโญเป็นการเฉพาะหนา้ในชว่งนี ้สว่น

ขนาดความยาวของฝาย สามารถยืดหยุน่ขยบัความยาวของฝายได ้ไมจ่  าเป็นตอ้งมีความยาวของฝายแค ่5 

เมตร 10 เมตร หรือ 15 เมตรเทา่นัน้ ในเบือ้งตน้ควรสรา้งฝายท่ีมีความยาวของฝายอยูใ่นระหวา่ง 5 – 15 

เมตร แตอ่าจจะมากกวา่ 15 เมตรได ้เชน่ 16 เมตร หรือ 17 เมตร ตามสภาพความจ าเป็นในพืน้ท่ี เม่ือเกิด

ฝายชะลอน า้แกนดนิซีเมนตจ์ากโครงการในครัง้นีจ้ะท าใหส้งัคมในวงกวา้งไดร้บัรูถ้ึงคณุประโยชนข์องฝาย

ชะลอน า้แกนดนิซีเมนตม์ากยิ่งขึน้ หลงัจากนัน้จะมีการปรบัปรุงรูปแบบเพ่ือใหมี้ความหลากหลาย พรอ้มทัง้

ปรบัปรุงแกไ้ขหลกัเกณฑต์า่งๆ ใหมี้ความยืดหยุน่มากยิ่งขึน้ 

2. การขออนญุาตใชพื้น้ท่ีของหนว่ยงานอ่ืนๆ เช่น กรมป่าไม ้กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพื์ช และ

กรมเจา้ทา่ ในการสรา้งฝายชะลอน า้แกนดนิซีเมนต ์ยงัเกิดความลา่ชา้ในการด าเนินการ จงึอยากใหเ้กิด

การประสานความรว่มมือหรือมีนโยบายในการเรง่รดัการด าเนินการดงักลา่ว โดยนายสมศกัดิ ์เทพสทิุน 

รองนายกรฐัมนตรี เห็นว่า โครงการในครัง้แรกนีย้งัไมไ่ดเ้นน้ไปท่ีการสรา้งฝายชะลอน า้แกนดนิซีเมนตใ์น



3/4 
 

 

พืน้ท่ีของกรมป่าไม ้และกรมอทุยานแหง่ชาติ สตัวป่์า และพนัธุพื์ช แตเ่ม่ือทกุฝายเห็นผลเชิงประจกัษว์า่

ฝายชะลอน า้แกนดนิซีเมนตมี์ประสิทธิภาพในการกกัเก็บน า้ทัง้บนดนิและใตด้นิ ซึ่งจะก่อใหจ้ะเกิด

ประโยชนต์อ่การกกัเก็บความชุม่ชืน้เพ่ือรกัษาและเพิ่มความสมบรูณข์องระบบนิเวศในพืน้ท่ีป่ามากขึน้ เป็น

การดกั กกัเก็บ ชะลอน า้ เพ่ือปอ้งกนัและลดความรุนแรงของน า้ป่าไหลหลาก รวมทัง้ช่วยลดปัญหาหมอก

ควนัไฟป่าไดอี้กดว้ย หนว่ยงานดงักลา่วขา้งตน้ นา่จะใหค้วามรว่มมือในการด าเนินการเป็นอยา่งดี 

3. เน่ืองจากโครงการดงักล่าวเป็นโครงการท่ีมีความจ าเป็นเรง่ดว่น แตก่ระบวนการสรา้งการรบัรูแ้ละความ

เขา้ใจตอ่ฝายชะลอน า้แกนดินซีเมนตใ์หก้บั อปท.ตา่งๆ ก็มีความส าคญัมากเชน่กนั ซึ่งไดร้บัทราบวา่

ส านกังานทรพัยากรน า้แหง่ชาต ิ(สทนช.) จะจดัใหมี้การประชมุชีแ้จงการลงขอ้มลูโครงการในระบบ Thai 

Water Plan โดยมี อปท. ทั่วประเทศเขา้รว่มประชมุในวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2566 เพ่ือชีแ้จงใหท้ราบถึง

แนวทางปฏิบตัแิละชว่งระยะเวลาในการจดัท าค าของบประมาณเก่ียวกบัเรื่องน า้ผ่านทาง สทนช.ซึ่งเป็นงบ

กลาง ท่ีจะมีการเปิดใหล้งระบบ Thai Water Plan ในวนัท่ี 8 - 22 พฤศจิกายน 2566 นี ้จงึขอเสนอใหมี้

วิทยากรเขา้รว่มใหข้อ้มลูความรูเ้ก่ียวกบัรูปแบบและประมาณการราคาของฝายชะลอน า้แกนดนิซีเมนต์

เป็นการเบือ้งตน้ในการประชมุดงักลา่ว โดยนายสมศกัดิ ์เทพสทิุน รองนายกรฐัมนตรี เห็นดว้ยกบัแนวทาง

ดงักลา่วและรบัไปประสานการด าเนินงานตอ่ไป 

ดา้น นายอภิชาต โตดลิกเวชช ์รองประธานคณะกรรมาธิการ กล่าววา่ ส านกังบประมาณจะน าเสนอ

โครงการเขา้สูก่ารพิจารณาของคณะรฐัมนตรีในวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2566 และคณะรฐัมนตรีจะมีการ

พิจารณาทบทวนอีกครัง้ในวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2566 เพราะฉะนัน้ ทางกระทรวงมหาดไทยตอ้งสง่

โครงการของ อปท. ทัง้หมดใหส้  านกังบประมาณภายในวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2566  

นายวิสทุธ์ิ ไชยณรุณ ประธานสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรพรรคเพ่ือไทย กลา่ววา่ จากการไดล้งพืน้ท่ีเย่ียมชม

ฝายชะลอน า้แกนดนิซีเมนตใ์นพืน้ท่ีจรงิ ท าใหเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ ฝายชะลอน า้แกนดนิซีเมนตมี์

ประสิทธิภาพในการเก็บกกัน า้ทัง้บนดินและใตด้นิ โดยเฉพาะการกกัเก็บน า้ไวใ้ตด้นิท่ีมีจ  านวนมหาศาลยาว

ไปตามเสน้ทางท่ีน า้บนดนิในฝายเอ่อไปถึง ระดบัน า้ใตด้นิท่ีเพิ่มขึน้ท าใหบ้อ่น า้ตืน้หรือสระน า้ท่ีอยูใ่กลเ้คียง

บรเิวณนัน้ มีน า้สบูใชต้ลอดทัง้ปี ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นธนาคารน า้ใตด้นิขนาดมหมึา 

ดา้นนายสมศกัดิ ์เทพสทิุน รองนายกรฐัมนตรี กลา่วย า้ว่า เน่ืองจากเป็นโครงการเรง่ดว่น จงึตอ้งก าชบัให ้

อปท. เตรียมความพรอ้มของโครงการเพ่ือใหโ้ครงการดงักลา่วนีเ้กิดขึน้ก่อน ซึ่งคาดวา่งบประมาณจะออก

ในราวเดือนพฤษภาคม 2567 หลงัจากนัน้ จะมีการเตรียมความพรอ้มเสนอโครงการการสรา้งฝายชะลอน า้

แกนดนิซีเมนตใ์นระยะใกลนี้ ้และถา้หากเป็นงบกลางจะสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งรวดเรว็มากกวา่การใช้



4/4 
 

 

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี กลา่วคือคาดว่างบประมาณสว่นนีส้ามารถน ามาใชไ้ดใ้นเดือนกมุภาพนัธ ์

2567 ยิ่งก่อนนัน้ในระยะใกลนี้จ้ะมีการเตรียมใหมี้การของบประมาณประจ าปี 2568 เพ่ือสรา้งฝายชะลอ

น า้แกนดนิซิเมนต ์ตอ่ไปดว้ย 

ทัง้นี“้การหารือในครัง้นีท้ัง้สองฝ่ายมีความเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ เม่ือฝายชะลอน า้แกนดนิซีเมนตป์ระสบ

ความส าเรจ็เป็นท่ีรบัรูข้องสงัคมในวงกวา้ง การประชาสมัพนัธเ์พ่ือใหเ้ห็นถึงคณุประโยชนจ์ะท าไดง้่ายขึน้ 

เพราะมีหลกัฐานเชิงประจกัษก์ระจายอยูใ่นหลายพืน้ท่ีของประเทศ และมีความยินดีท่ีจะรว่มกนัผลกัดนั

ฝายชะลอน า้แกนดนิซีเมนตเ์พ่ือแกปั้ญหาทัง้เรื่องน า้แลง้ น า้ทว่ม น า้เพ่ือการอปุโภคบรโิภคและน า้เพ่ือ

การเกษตรโดยเฉพาะในพืน้ท่ีนอกเขตชลประทานตอ่ไป 

ขณะเดียวกนัวนัเดียวกนันี ้ไดมี้การประชมุคณะท างานรว่มกนัเพ่ือขบัเคล่ือนการแกปั้ญหาความยากจน

ดว้ยกลยทุธก์ารสรา้งฝายชะลอน า้แกนดนิซีเมนต ์ระหวา่งคณะกรรมาธิการฯ กบักระทรวงมหาดไทย ณ 

หอ้งประชมุกรรมาธิการ CA 330 ชัน้ 3 อาคารรฐัสภา มีประเดน็ส าคญัการแกไ้ขปัญหาภยัแลง้อนั

เน่ืองมาจากปรากฏการณเ์อลนีโญ โดยนายเจษ เสียงลือชา ผูอ้  านวยการกลุม่งานสง่เสรมิการพัฒนา

โครงสรา้งพืน้ฐาน กรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถ่ิน (สถ.) ไดชี้แ้จงวา่ ”โครงการการแกไ้ขปัญหาภยัแลง้อนั

เน่ืองมาจากปรากฏการณเ์อลนีโญนัน้ ส านกังบประมาณให ้สถ. ตัง้เป็นงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

2567 โดยใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน (อปท.) สง่โครงการสรา้งฝายชะลอน า้แกนดินซีเมนตม์าท่ีจงัหวดั 

และสง่ตอ่มาท่ี สถ. ภายในวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2566 จากนัน้ สถ. จะสง่โครงการทัง้หมดไปใหส้  านกั

งบประมาณ เพ่ือน าเสนอคณะรฐัมนตรี (ครม.) ภายในวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2566 

ทัง้นีห้ลงัจากที่ ครม. เห็นชอบในกรอบวงเงินดงักลา่วแลว้ ส านกังบประมาณจะด าเนินการตอ่ไป และคาดวา่วนัท่ี 17 

เมษายน 2567 จะมกีารเสนอทลูเกลา้ฯ และประกาศใช ้หลงัจากนัน้ประมาณ 15 – 30 วนั ทางส านกังบประมาณจะโอน

เงินให ้สถ. และ สถ. จะจดัสรรเงินงบประมาณไปยงั อปท.ตา่งๆ ตอ่ไป และคาดวา่จะสามารถน างบประมาณดงักลา่วไป

สรา้งฝายชะลอน า้แกนดินซเีมนตไ์ดป้ระมาณชว่งปลายเดือนพฤษภาคม 2567 นอกจากนัน้ ยงัมกีารหารอืเก่ียวกบั

แนวทางความรว่มมือของหนว่ยงานเจา้ของพืน้ท่ีในการอนมุตัิ อนญุาตของทัง้กรมป่าไม ้กรมอทุยานแหง่ชาติ สตัวป่์าและ

พนัธุพ์ืช และกรมเจา้ทา่ ซึง่จากการหารอืมีแนวโนม้ไปในทางที่ดี คอื ทกุหนว่ยงานจะใหค้วามรว่มมอืในการอ านวยความ

สะดวก และด าเนินการอยา่งรวดเรว็ ถกูตอ้งตามกฎหมายที่มีอยู่ 

ทัง้นีป้ระเด็นดงักลา่ว นายอนวุธั วงศว์รรณ นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัแพร ่ไดแ้สดงความเหน็วา่ ในเบือ้งตน้อยากให้

มีความรว่มมือกนัเป็นโครงการน ารอ่ง เช่น ใหพ้นกังานเจา้หนา้ที่เป็นเจา้ของโครงการ และทาง อปท. เป็นเจา้ของ

งบประมาณ เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินการ และยงัมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมวา่ ควรใหพ้นกังานเจา้หนา้ที่ออกส ารวจพืน้

ที่วา่มจีดุไหนท่ีตอ้งการสรา้งฝายชะลอน า้แกนดินซีเมนตบ์า้ง เพราะพนกังานเจา้หนา้ที่จะรูจ้กัพืน้ที่ และความตอ้งการใน

พืน้ท่ีเป็นอยา่งด ี 
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โฆษกรัฐบาลได้แถลงข่าวเมื่อวันอังคารที่ 31 ตุลาคม2566 ว่า นายกรัฐมนตรีสั่งการรมว.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เร่งน าเสนอ ร่างพรบ.อากาศสะอาด เข้าสู่การพิจารณา ครม.ภายใน 14 วันเพื่อเป็นร่าง
กฎหมายของรัฐบาลเสนอต่อรัฐสภาพิจารณาให้ทันวิกฤตมลพิษฝุ่นควัน 

ประกอบกับเมื่อ 27 กันยายน ที่ผ่านมา พรรคเพ่ือไทยได้ยื่นร่าง พรบ.อากาศสะอาด ฉบับพรรคเพ่ือไทยเข้าสู่
กระบวนการของรัฐสภาไปก่อน เป็นสัญญาณทางการเมืองที่จะให้เกิดมีกฎหมายนี้ขึ้นมาอย่างจริงจัง 

ความพยายามผลักดันกฎหมายอากาศสะอาดของไทย เริ่มต้นเป็นครั้งแรกจากภาคเอกชนเมื่อปี 2563 โดย
กลุ่มหอการค้าจังหวัดภาคเหนือ สภาหอการค้าไทย โดยความสนับสนุนจากเครือข่ายประชาชนเช่นสภาลม
หายใจ ล่ารายชื่อผู้สนับสนุนได้กว่า 12,000 รายชื่อยื่นต่อรัฐสภาเมื่อ 13 กรกฎาคม 2563 
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แต่ปฏิบัติการครั้งนั้นไม่ประสบความส าเร็จ เพราะถูกชี้ว่าเป็นกฎหมายเก่ียวกับการเงินและนายกรัฐมนตรีไม่
รับรอง กระบวนการจึงยุติโดยปริยาย 

ในระหว่างนั้นมีการพยายามยื่นร่างกฎหมายอีกหลายฉบับ ด้วยเพราะเกิดมีความตื่นตัวต่อปัญหานี้อย่าง
กว้างขวาง 

9 กรกฎาคม 2563- ก่อนหน้าวันที่สภาหอการค้าฯยื่นร่างฉบับประชาชน พรรคภูมิใจไทยได้ยื่นร่างพรบ.อากาศ
สะอาดเพ่ือประชาชน พ.ศ........... แม้จะเป็นพรรคร่วมรัฐบาล แต่ร่างฉบับนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรวินิจฉัย
ว่าเป็นร่างพ.ร.บ.การเงินฯ จึงไม่ผ่านด่านการรับรองจากนายกรัฐมนตรีเช่นกัน 

ในห้วงเวลาไล่เลี่ยกัน ปลาย 2563 พรรคก้าวไกล ซึ่งเป็นฝ่ายค้านในขณะนั้นได้ยื่น ร่างพ.ร.บ.การ
รายงานการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้เน้นไปที่วิกฤตฝุ่น
ควันโดยมุ่งบังคับมลพิษอ่ืนๆ ทั่วไปด้วย เรื่องยังคงเข้าสู่ขั้นตอนถูกชี้ว่าเป็นกฎหมายการเงิน ต้องผ่าน
นายกรัฐมนตรีรับรอง กฎหมายก็ยุติโดยปริยายเมื่อรัฐบาลยุบสภา 

ซึ่งต่อมาในปี 2565 ภาคประชาชนโดยมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม มูลนิธิบูรณะนิเวศ กรีนพีซ ประเทศไทยและ
ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ยื่นริเริ่มร่างกฎหมายรายงานและเปิดเผยข้อมูลการปล่อยและเคลื่อนย้ายสาร
มลพิษ ฉบับประชาชนเข้าไปอีกฉบับ 

ยังมีร่างกฎหมายฉบับประชาชนอีกฉบับ ปี 2564 เครือข่ายอากาศสะอาด (CAN) ริเริ่มล่ารายชื่อประชาชนยื่น
ร่างพ.ร.บ. ก ากับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพ่ือสุขภาพแบบบูรณาการ มีผู้ลงนาม 22,251 รายชื่อเข้าสู่
ระบบการพิจารณาของรัฐสภาเมื่อกลางปี 2565 

เช่นเดียวกับร่างก่อนหน้าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาว่า เป็นกฎหมายการเงิน แต่ดีที่นายกรัฐมนตรี
ยังไม่ทันตัดสินใจมีการยุบสภาเลือกตั้งใหม่ ท าให้กฎหมายคงค้างในขั้นตอนรอบรรจุเข้าพิจารณา 

  ปัญหาคือแนวคิดและการตกผลึกร่วม 

สาเหตุส าคัญที่ร่างกฎหมายเกี่ยวอากาศสะอาด 4 ฉบับแรกที่ริเริ่มยื่นเป็นคลื่นลูกแรกถูกท าให้ตกไปหรือเกิด
ชะงักงัน ทั้งๆ ที่กระแสเรียกร้องรณรงค์เก่ียวกับวิกฤตมลพิษฝุ่นควัน สืบเนื่องจากความไม่ชัดเจนในแนวคิด
และรายละเอียดเชิงมาตรการว่า 

กฎหมายอากาศสะอาดที่จะเกิดมีขึ้นใหม่จ าเป็นจริงหรือไม่ เพราะมีกฎหมายอ่ืนๆ อีกหลายฉบับที่ใช้จัดการ
ปัญหาได้ ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องกฎหมายไม่จ าเป็น และซ้ าซ้อนมากเกินไปขนาดที่ต้องมีคณะท างาน
ปรับปรุงปฏิรูปความซ้ าซ้อนดังกล่าว 

ในห้วงเวลานั้นหน่วยงานเกี่ยวข้อง คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าลังปรับปรุง พรบ.
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561 ขึ้นใหม่ มีแนวคิดจะใส่แนวทางการแก้ปัญหาวิกฤตฝุ่นควันลงในกฎหมายฉบับนี้ 
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ประกอบกับแนวคิดเรื่องวิธีการแก้ปัญหาในผู้เกี่ยวข้องบางส่วนยังมองปัญหาวิกฤตฝุ่นควันเป็นภัยพิบัติลักษณะ
เดียวกบัน้ าท่วมฝนแล้งที่มีกฎหมายเฉพาะ คือ พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ที่ปกติผู้ว่า
ราชการจังหวัดซิงเก้ิลคอมมานด์ก็ใช้อ านาจพิเศษตามกฎหมายนี้ในการจัดการปัญหา 

ส่วนอ านาจในการบังคับห้ามก็มีกฎหมายอ่ืนๆ มากมายเช่น กฎหมายป่าไม้บังคับและเอาผิดผู้เผาป่าที่มีโทษ
หนักมากอยู่แล้ว ฯลฯ 

หน่วยราชการเก่ียวข้องส่วนใหญ่คิดในแนวทางนี้คือ สามารถอัพเกรดกฎหมายเดิม ไม่จ าเป็นต้องมีกฎหมาย
ใหม่ แม้กระทั่งพรรคการเมืองบางพรรคก็ยังชั่งใจในข้อวิวาทะนี้ ซึ่งก็พอจะเข้าใจได้เพราะกฎหมายประเทศ
ไทยมีมากเกินไป และทับซ้อนกันจริงๆ 

ในช่วงเดือนมีนาคม 2566 อันเป็นช่วงปัญหาวิกฤตฝุ่นควันสูงมากกว่าปีก่อนหน้าสะท้อนว่า เครื่องมือทาง
กฎหมายของรัฐ อาจจะยังไม่เพียงพอจริง 

รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เริ่มชัดเจนว่าควรต้องมีกฎหมายอากาศสะอาดขึ้นเป็นการเฉพาะ 

จากนั้นในเดือนพฤษภาคม 2566 ได้แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือขับเคลื่อนร่างกฎหมายอากาศสะอาด ขึ้นมาคณะ
หนึ่งภายใต้คณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน มีบัณฑูร เศรษฐสิโรตม์ เป็นประธานและ
ส านักงาน ป.ย.ป.เป็นเลขานุการ 

คณะท างานประกอบจากหน่วยงานเกี่ยวข้องหลากหลายเช่น คพ. กรมป่าไม้ กรมอุทยาน กระทรวงเกษตร 
ภาควิชาการและภาคประชาชนคือตัวแทนเครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ เพ่ือให้มีกฎหมายใหม่ที่สามารถ
บริหารจัดการอากาศสะอาดได้จริง บนหลักการป้องกันไว้ก่อนไม่ใช่แนวทางเผชิญเหตุภัยพิบัติแบบกฎหมายอื่น
ที่เคยใช้ 

 แนวคิดใหม่ กฎหมายใหม่ แก้ที่ต้นเหตุบูรณาการภาครัฐบริหารจัดการ 

คณะท างานเพ่ือขับเคลื่อนร่างกฎหมายอากาศสะอาดได้ประชุมต่อเนื่อง เพ่ือท าความเข้าใจวิกฤตปัญหามลพิษ
ฝุ่นควันของทั้งประเทศเห็นว่า จ าเป็นต้องมีกฎหมายเฉพาะที่มีกลไกท างานระดับประเทศระดับจังหวัดที่ดูแล
ปัญหานี้โดยตรง (แทนคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ปัญหาภัยพิบัติเฉพาะฤดูกาล) ให้เกิดมีแผนปฏิบัติการเพ่ือ
บริหารจัดการสาเหตุปัญหาหรือพ้ืนที่แต่ละปัญหา 

เนื่องด้วยปัญหานี้มีสาเหตุจากการด าเนินชีวิตท ามาหากินและกิจการประจ าวันแต่ละเรื่องมีคณะกรรมการที่
ดูแลโดยตรงและมีกฎหมายเฉพาะอยู่ก่อนเช่น เรื่องการขนส่งจราจร การอุตสาหกรรมอ้อยน้ าตาล ข้าว ป่าไม้ 
ป่าอนุรักษ์ ฯลฯ ต้องมีกลไกการประสานให้หน่วยงานเฉพาะนั้นๆ มีแผนด าเนินการ มีการเพิ่มหมวดฝุ่นควัน
ข้ามแดน และสิทธิประชาชน ฯลฯ 

กลไกของรัฐก็เป็นอีกเรื่องส าคัญที่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง เพราะระบบราชการไทยมีลักษณะรวมศูนย์เป็นแท่ง 
และมีอ านาจเฉพาะของตน ที่ผ่านมาวาระแห่งชาติว่าด้วยฝุ่นละออง 2562 ไม่คืบหน้าตามแผนเพราะอุปสรรค
ของการประสานงาน และติดตามผลระหว่างหน่วยงานราชการ กฎหมายฉบับใหม่จะมีกลไกที่พยายาม
แก้ปัญหานี้ 



4/4 
 

 

ล่าสุดคณะท างาน โดย ป.ย.ป.ได้ร่างกฎหมายอากาศสะอาดแล้วเสร็จ และน าข้ึนเว็บไซต์รับฟังความเห็น 
ประกาศให้ประชาชนเข้าไปแสดงความเห็นระหว่าง 30 ต.ค.-13 พ.ย. 2566 ก่อนจะเสนอต่อรัฐบาลต่อไป 

ประกอบกับค าแถลงของโฆษกรัฐบาลเมื่อ 31 ต.ค. ว่า นายกรัฐมนตรีสั่งการให้น าร่างกฎหมายอากาศสะอาด
เข้าสู่การพิจารณาของครม.ภายใน 14 วัน เพ่ือจะผลักดันเป็นกฎหมายเสนอโดยรัฐบาลโดยเร็วที่สุด 

แนวโน้มทางการเมืองชัดเจนว่า รัฐบาลพรรคเพ่ือไทยจะผลักดันกฎหมายนี้ พรรคเพ่ือไทยได้ยื่นร่างกฎหมาย
อากาศสะอาดฉบับพรรคเพ่ือไทยเข้ากระบวนการของรัฐสภาไปก่อนหน้าเมื่อ 27 กันยายน 2566 แนวโน้มก็คือ 
จะมีร่างกฎหมายของทั้งรัฐบาลและพรรคการเมืองต่างๆ เข้าไปพิจารณาร่วมกัน 

ล่าสุด 26 ตุลาคม 2566 พรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ยื่นร่างกฎหมายอากาศสะอาดฉบับพรรคประชาธิปัตย์เพิ่มเติม
เข้าไปอีกฉบับ ซึ่งก็จะได้โควตาในกรรมาธิการพิจารณากฎหมายนี้ สัญญาณทางฝ่ายการเมืองชัดเจนมาก 

 การรอคอย 5 ปี ที่ก าลังจะเป็นจริง 

ประสบการณ์ประกาศใช้กฎหมายอากาศสะอาดของประเทศต่างๆ ก่อนหน้ามีเหตุปัจจัยต่างไปตามเงื่อนไขแต่
ละชาติ อังกฤษเป็นชาติแรกท่ีมีกฎหมายอากาศสะอาด ซึ่งประกาศใช้ได้เร็วเพราะเกิดโศกนาฎกรรมมลพิษถ่าน
หินคร่าชีวิตผู้คนมากมาย 

ขณะทีส่หรัฐอเมริกาเป็นชาติอุตสาหกรรมที่ทุนใหญ่ได้ประโยชน์จากการผลิตที่ปล่อยมลพิษแต่ก็สามารถ
ประกาศใช้ได้ในช่วงหลังสงครามโลก ด้วยเพราะอเมริกากลายเป็นชาติมหาอ านาจหลักในยุคสงครามเย็นที่ต้อง
แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพชีวิตของโลกเสรี 

มลพิษอากาศเป็นผลพวงของกิจกรรมสังคม การกินอยู่การผลิตอุปโภคบริโภค คนใช้รถก็ต้องปล่อยควันเสีย 
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตสินค้าได้ประโยชน์แต่ก็ปล่อยมลพิษออกมา 

รวมถึงการเกษตรที่บางแห่งยังต้องใช้ไฟ เมื่อจะยกระดับมาตรฐานขึ้น แน่นอนว่ามันก็เป็นต้นทุนที่เพ่ิมข้ึนเพ่ือ
แลกกับมาตรฐานคุณภาพใหม่ 

กฎหมายอากาศสะอาดกระทบกับวิถีชีวิตผู้คนแน่นอน แต่ก็จ าเป็นในโลกที่สิ่งแวดล้อมก าลังย่ าแย่ลง เป็น
สิ่งจ าเป็นบังคับให้คนในสังคมต้องปรับตัวโดยมุ่งคุณภาพสุขภาวะของประชาชนเป็นส าคัญ. 

 

 

 


